

Số: /KH-BQLKKT

Kon Tum, ngày tháng năm

KẾ HOẠCH

khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr ngày 17/12/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ

Căn cứ Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr ngày 17/12/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 07/QĐ-TTr, ngày 11/10/2024;

Thực hiện Văn bản số 3934/SNV-TTr, ngày 18/12/2024 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra ngành Nội vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (*BQLKKT tỉnh*) xây dựng Kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại Kết luận số 91/KL-TTr ngày 17/12/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện nghiêm các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr ngày 17/12/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và các yêu cầu, đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 3934/SNV-TTr ngày 18/12/2024 nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra.

- Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm (*nếu có*); nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Trên cơ sở các hạn chế, khuyết điểm tại Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr ngày 17/12/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân thực hiện việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm như sau: (*Có phụ lục kèm theo*).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc và các nhân có liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch; tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, gửi về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian theo quy định (*đồng thời gửi kèm theo các tài liệu minh chứng kết quả thực hiện*).

2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan phối hợp với Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tập thể, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo lãnh đạo về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (*qua Văn phòng*) để chỉ đạo giải quyết, nhằm đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);
- Thanh tra Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh;
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP (Dao).

TRƯỞNG BAN

Huỳnh Quốc Trung

PHỤ LỤC

**phân công nhiệm vụ tập thể, cá nhân triển khai thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm
tại Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr ngày 17/12/2024 của Sở Nội vụ**
(Kèm theo kế hoạch số/KH-BQLKKT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh)

TT	Nội dung	Chỉ đạo thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Sản phẩm
1	Chưa kịp thời rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y theo các quy định mới hiện hành (nêu tại mục 1, phần III, Kết luận thanh tra)	Trưởng ban Ban Quản lý	Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y	Văn phòng	Hoàn thành trước ngày 03-01-2025	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
2	Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng và việc lập hồ sơ trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-Iofice) còn hạn chế (nêu tại mục 4, 5 phần III, Kết luận thanh tra)	Trưởng ban Ban Quản lý	Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế	Các Phòng, đơn vị trực thuộc	Hoàn thành trước ngày 03-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ đạo thực hiện rà soát và lập hồ sơ trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-Iofice) đảm bảo đúng quy định.- Tiếp tục cập nhật các văn bản quy định về công tác thi đua – khen thưởng, tham mưu việc đánh giá, xếp loại theo tỷ lệ quy định.

3	Việc báo cáo kết quả thực hiện công khai minh bạch theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh còn có báo cáo, đơn vị gửi chưa đảm bảo thời gian	Trưởng ban Ban Quản lý	Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế	Các Phòng, đơn vị trực thuộc	Thực hiện thường xuyên theo yêu cầu báo cáo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh	Các Báo cáo về công khai, minh bạch được gửi đúng thời gian quy định.
4	Chưa triển khai thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ tuyển dụng đảm bảo theo quy định tại Điều 38, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ	Trưởng ban Ban Quản lý	Văn phòng	Các phòng, đơn vị trực thuộc	Hoàn thành trước ngày 03-01-2025	Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ tuyển dụng theo đúng quy định tại Điều 38, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của BNV
5	Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế, cụ thể: + Công tác quy hoạch: Còn một số công chức, viên chức trong quy hoạch chưa có Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền. + Việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (<i>Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Huỳnh Công Ân, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường</i>) còn chậm (<i>do chờ Kết luận TCCT của cấp có thẩm quyền</i>)	Trưởng ban Ban Quản lý	Văn phòng	Các phòng, đơn vị trực thuộc	- Đối với nội dung thứ nhất: Hoàn thành trong Quý I/2025; - Đối với nội dung thứ hai: Thực hiện thường xuyên	- Quyết định về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ tại BQLKKT tỉnh (<i>đối với các trường hợp chưa có Kết luận về TCCT, đưa ra khỏi quy hoạch</i>). - Theo dõi, đôn đốc cấp có thẩm quyền xem xét, sớm ban hành Kết luận về tiêu chuẩn chính trị để có cơ sở ban hành Quyết định bổ nhiệm lại đảm bảo thời gian theo quy định.

6	Việc ban hành Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn chậm so với quy định (<i>Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với ông Trương Văn Tố, Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư</i>) còn chậm (<i>do chờ Kết luận TCCT của cấp có thẩm quyền</i>)	Trưởng ban Ban Quản lý	Văn phòng	Các phòng, đơn vị trực thuộc	Thực hiện thường xuyên	Theo dõi, đôn đốc cấp có thẩm quyền xem xét, sớm ban hành Kết luận về tiêu chuẩn chính trị để có cơ sở ban hành Quyết định đảm bảo thời gian theo quy định.
7	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng tải Kết luận thanh tra trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. - Niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 	Trưởng ban Ban Quản lý	Văn phòng	Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan	Từ ngày 19-12-2024 đến 03-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đường link công khai Kết luận thanh tra trên Trang thông tin điện tử của cơ quan tại địa chỉ: kkt.kontum.gov.vn - Biên bản niêm yết công khai Kết luận thanh tra và Biên bản kết thúc niêm yết Kết luận thanh tra.
8	Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra	Trưởng ban Ban Quản lý	Văn phòng	Các Phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm tại KLTr	Hoàn thành trong tháng 01-2025	Hồ sơ kiểm điểm và báo cáo kết quả thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan (<i>gửi về Sở Nội vụ</i>).